

<https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kkmunicipality.kkmuni&set=a.๓๓๗๘๘๘๘๘๘๘๓๕๖๕๖๒๒๑>

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ทน. ขอนแก่นจัดเวทีสภาเมือง “พัฒนาเขตเทศบาลนครขอนแก่น” ปี ๖๖

เทศบาลนครขอนแก่นจัดเวทีสภาเมืองขอนแก่น ภายใต้โครงการเวทีภาคประชาชน “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำของ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จัดเวทีสภาเมืองขอนแก่น ภายใต้โครงการเวทีภาคประชาชน “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี, เลขาธิการนายก, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกเทศมนตรี, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนัก/กอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชน, อสม. ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ได้แก่ นายติราช นาคปุณโณฤทธิ์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, พ.ต.ท. พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ รอง ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น, น.ส.อิสริย์ กลมเกื้อกุลกิจ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, นายบัญญัติ ใฝ่จิต หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการด้านการประมง, ผู้แทน (ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓, นายอำเภอเมืองขอนแก่น, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น), นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, ๒๔ องค์กรเงิน และ ๘ องค์กรเศรษฐกิจหลัก สำหรับเวทีสภาเมืองขอนแก่นในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง เพื่อให้ภาคประชาชน เอกชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การร่วมดำเนินการและตรวจสอบ และเพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลนครขอนแก่นสามารถแก้ไขปัญหาและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำเสนอโดย สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น ๒. โครงการปรับปรุงบึงแก่นนครเพื่อบริการประชาชน นำเสนอโดย สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น ๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณแยกถนนประชาสโมสรตัดกับถนนเทพารักษ์ โดย รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔. โครงการบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเสนอโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุม พร้อมสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงาน

ประเด็นในการมีส่วนร่วม

นำเสนอโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หัวข้อ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำเสนอ โดย สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

๒. โครงการปรับปรุงบึงแก่นนครเพื่อบริการประชาชน นำเสนอโดย สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณแยกถนนประชาสโมสรตัดกับ ถนนเทพารักษ์ โดย รศ.ดร. ลัดดา ตันวานิชกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔. โครงการบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเสนอโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุม พร้อมสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงาน

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๕๓ คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี, เลขานุการนายก, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนัก/กอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชน, อสม. ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในการประชุม

ผลจากการมีส่วนร่วม

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง เพื่อให้ภาคประชาชน เอกชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การร่วมดำเนินการและตรวจสอบ และเพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลนครขอนแก่นสามารถแก้ไขปัญหาและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุม พร้อมสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานทั้ง ๔ หัวข้อ ที่เป็นประเด็นในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนัก/กองที่รับผิดชอบได้ดำเนินการต่อไป

